



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ	<p>ความปลอดภัยรพพยาบาล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า รพ.สธ.ให้ความสำคัญกับมาตรฐานรพพยาบาล และมอบให้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่บุคลากร ผู้ป่วยและญาติที่ใช้รพพยาบาล และขอให้รพ.ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของรพพยาบาลอย่างเคร่งครัด</p>
โพสต์ทูเดย์ เดลินิวส์ ไทยรัฐ มติชน	<p>กัญชา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. และประธานคกก.พิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เผยว่า ขณะนี้ อภ.สามารถสกัดน้ำมันกัญชาได้หลายวิธีเพื่อวิธีที่ดีที่สุดและรวดเร็วที่สุด เบื้องต้นอาจขออนุญาตอย.นำเข้าเพื่อผสมตามสัดส่วนที่จะใช้ในการรักษาโรคต่าง ๆ โดยมีแผนจะผลิต 4,000 ขวดในเดือน ม.ค. 2562 นอกจากนี้ ยังได้ปรับสถานที่ที่โรงงานรังสิตและนำเข้าเครื่องสกัดเพื่อสกัดน้ำมันกัญชาจากของกลางในระดับกิ่งอุตสาหกรรม ตั้งแต่เดือน พ.ค. 2562 เป็นต้นไปให้ได้เดือนละ 6 หมื่นขวด รวมถึงปรับปรุงพื้นที่ปลูกและพัฒนาให้ได้สายพันธุ์กัญชาที่ให้สารCBD สูง คาดว่าจะเริ่มปลูกได้ก่อนสิ้นปี 2562 และยังวางแผนผลิตในระดับอุตสาหกรรมในที่ดินของอภ.ที่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี จำนวน 1,500 ไร่ ส่วนในระดับชาวบ้านอาจสนับสนุนให้ปลูกกัญชงแทน เพราะจะได้ทั้งสาร CBD และเส้นใยที่นำมาใช้ประโยชน์</p> <p>ด้าน ภก.ธนภัทร ทรงศักดิ์ คณบดีวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต กล่าวว่า ที่ผ่านมา ม.รังสิตได้ขออนุญาตนำกัญชามาใช้ศึกษาวิจัยทางการแพทย์จนสามารถพัฒนาสเปรย์ฉีดพ่นในช่องปากจากสารสกัดกัญชาเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วยแล้ว</p>
ไทยรัฐ แนวหน้า ไทยรัฐ ข่าวสด เดลินิวส์ BANGKOK POST	<p>WHO รับรองยาต้านไวรัสของอภ.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. กล่าวว่า ยาเอฟฟาไวเรนซ์ (Efavirenz) 600 มก. ของอภ. เป็นยารายการแรกของประเทศไทย และเป็นประเทศเดียวในกลุ่มอาเซียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน WHO Prequalification Program (WHO PQ) จากองค์การอนามัยโลก และได้ขึ้นในบัญชียาของ WHO เพื่อให้หน่วยงานหรือองค์กรสาธารณสุขนานาชาติ เช่น กองทุนโลก ยูนิเซฟ จัดซื้อให้กับประเทศสมาชิก เป็นการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาเป็นสากลที่ทั่วโลกยอมรับ เพิ่มความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความปลอดภัย มีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ขณะนี้เตรียมพัฒนาโรงงานผลิตยารังสิตเฟส 2 มูลค่า 5.6 พันล้านบาท คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้เดือน ม.ค. 2562</p> <p>ด้าน ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวยทกิจ รอง ผอ.อภ. กล่าวว่า การผลิตยาเอตส์ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก WHO เป็นแห่งแรกของอาเซียน หลังใช้เวลาพัฒนายาวนานกว่า 16 ปี มีมูลค่าสั่งซื้อเพิ่มราว 51 ล้านบาท ซึ่งเดิมนั้นจะมีราคาสูงกว่า 1 พันบาทต่อขวด แต่เมื่ออภ.ผลิตได้เองทำให้ราคาลดลงเหลือเพียง 180 บาทต่อขวด ช่วยชาติประหยัดงบฯ จำนวนมาก และเพิ่มโอกาสรักษาผู้ป่วยทั้งในไทยและอาเซียน</p>
mgronline.com	<p>เรียกค่าเสียหายจาก รพ.ตะกั่วป่า</p> <p>-เสนอความคืบหน้า กรณีญาติร้องเรียนแพทย์รพ.ตะกั่วป่า ทำคลอดน.ส.นภารัตน์ วุ่นจินา อายุ 45 ปี และเสียชีวิตล่าสุด นายอำเภอตะกั่วป่า พร้อมด้วย นพ.นเรศฤทธิ์ ชัดระสีมา นพ.สสจ.พังงา นพ.สุรัตน์ ตันติทวีวรกุล ผอ.รพ.ตะกั่วป่า นายวิรัตน์ เพาะปลูก สสอ.ตะกั่วป่า ได้เจรจาพูดคุยกับญาติเกี่ยวกับการให้การช่วยเหลือ โดยญาติได้เรียกร้อง 1.ให้ สสจ.พังงาตั้งคกก.ตรวจสอบสาเหตุเสียชีวิต ซึ่งทีมแพทย์จะสรุปข้อเท็จจริงให้ญาติรับทราบภายในวันอังคารที่ 6 พ.ย. ที่สสอ.ตะกั่วป่า และ 2.ขอเงินชดเชย 1 ล้านบาท โดยรพ.ตะกั่วป่าพร้อมจะเยียวยา 200,000 บาท ส่วนจำนวนเงินที่เหลือจะมีการประชุมหารือกันอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ญาติมีข้อสงสัยในประเด็นแพทย์ทำคลอดแล้วมีผู้เสียชีวิตถึง 3 ราย รวมทั้งได้มีการฝากพิเศษกับแพทย์ 7,000 บาท</p> <p>ด้าน นพ.นเรศฤทธิ์ กล่าวว่า ญาติต้องการให้มีการตรวจสอบกระบวนการรักษาว่ามีการผิดพลาดในขั้นตอนไหนที่มีการพัฒนาได้บ้าง ส่วนเรื่องการเยียวยา จะมีเงินส่วนหนึ่งในการเยียวยาตามสิทธิผู้ป่วย และรพ.ได้ไปร่วมพิธีศพ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เบื้องต้นแล้ว สำหรับการจัดสตูดีแพทย์เพิ่มขึ้น จะมีการจัดหาสตูดีนรีแพทย์มาเพิ่มเติมในอนาคต
ไทยโพสต์	<p>การบำบัดนักพนัน</p> <p>-เสนอข่าว คณะกรรมการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สสส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดสัมมนา "บทเรียนจากบอลลูกโลกสู่การพัฒนาโลกป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ในระยะยาว" โดย ดร.ธีรรัตน์ พันทวี วงศ์ณะเอนก ประธานคณะทำงานประสานความร่วมมือในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ช่วงฟุตบอลโลก 2018 กล่าวว่า หลังจากมีการเซ็นเอ็มโอยูร่วมกัน 11 หน่วยงาน ได้ทำงานอย่างเข้มข้น ขณะที่ สสส.และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้สนับสนุนการผลิตสื่อสร้างความตระหนักรู้ให้เท่าทันการพนัน อย่างไรก็ตาม มิติที่ยังอ่อนคือ ด้านการป้องกันและเยียวยา โดยช่องทางการให้คำปรึกษา มีเพียงสายด่วน 1323 ของกรมสุขภาพจิต ที่รับปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทุกเรื่อง ขณะเดียวกัน ยังมีจุดบอดในการเข้ามาร่วมดูแลขององค์กรสื่อมวลชนซึ่งเป็นองค์กรที่มีอิทธิพลต่อสังคม สามารถเผยแพร่ข้อมูลทางสาธารณะและรณรงค์ได้ในวงกว้าง</p>
โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ผู้จัดการ ออนไลน์ เว็บไซต์มติชน	<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>-เสนอข่าว นายมาริช กรณยวัฒน์ ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรีไฟฟ้า "กลุ่มลาขาดควินยาสูบ (ECST)" และเฟซบุ๊ก "บุหรีไฟฟ้าคืออะไร" เปิดเผยว่า เครือข่ายเห็นตรงกันว่าพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต มีการกำหนดนิยามบุหรีไฟฟ้า และมีกลไกให้สส.สามารถควบคุมบุหรีไฟฟ้าได้ ดังนั้นประกาศกระทรวงพาณิชย์ ปี 2557 ที่กำหนดให้บุหรีไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้าม จึงไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป อีกทั้งยังให้บททวนมาตรการแบนบุหรีไฟฟ้า เนื่องจากเห็นว่า เป็นมาตรการที่ปิดกั้นโอกาสของผู้บริโภคในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่อันตรายต่อสุขภาพน้อยกว่า และเปิดโอกาสให้รัฐบาลจัดเก็บภาษีสรรพสามิต</p>
มติชน ไทยรัฐ มติชน	<p>โรคหัด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ขอให้คนไทยที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นอย่าตื่นตกใจ เนื่องจากโรคนี้อยู่ในอัตราตายร้ายแรง ผู้ที่ต้องกังวลและควรหลีกเลี่ยงคือหญิงตั้งครรภ์ แต่บุคคลทั่วไป หากเป็นผู้หญิงอายุ 44 ปีลงมาจะได้รับวัคซีนแล้วตั้งแต่ป. 6 ส่วนผู้ชายและผู้ชายอายุต่ำกว่า 22 ปี จะได้รับวัคซีนแล้วตั้งแต่เด็ก ส่วนการฉีดวัคซีน ต้องฉีดก่อนเดินทาง 2 สัปดาห์ เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน แต่หากมีสุขภาพแข็งแรง ไม่ต้องกังวล เว้นแต่ผู้สูงอายุต้องระวังในกรณีโรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรัง ควรปรึกษาแพทย์ก่อนจะไป แต่หากผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคเรื้อรัง ไม่ต้องกังวล</p> <p>ด้าน นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.สำนักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า กรมฯ ได้ออกประกาศคำแนะนำวิธีปฏิบัติตัว สำหรับผู้ที่เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น ให้มารับวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมัน และคนท้องควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปญี่ปุ่น ซึ่งเป็นคนละโรคกับโรคหัดที่เกิดในเมืองไทย โดยโรคหัดเยอรมันจะมีผลกระทบกับทารกในครรภ์ทำให้พิการได้ ส่วนโรคหัดไม่มีผลทำให้ทารกในครรภ์พิการ อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 โรคจะทำให้มีไข้สูง ออกผื่น และเสียงมีอาการแทรกซ้อนในระบบทางเดินหายใจ เช่น ปอดอักเสบ ปอดบวม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ นพ.สสจ.นราธิวาส เปิดเผยว่า พื้นที่ อ.รือเสาะ อ.สุคิริน อ.จะแนะ อ.เจาะไอร้อง อ.เมือง อ.ตากใบ อ.ยังง้อ พบผู้ป่วยโรคหัดแล้ว 75 ราย ส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กอายุ 0-4 ปี และเด็กอายุ 5-12 ปี สถานการณ์ยังสามารถควบคุมได้ สสจ.นราธิวาสได้รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กนักเรียนแล้ว</p>
เว็บไซต์ผู้จัดการ ออนไลน์ Thai PBS	<p>ความสะอาดส้วมในแหล่งท่องเที่ยว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.दनัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ควรมีการจัดการและควบคุมดูแลส้วมในแหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการต่าง ๆ ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ เนื่องจากส้วมสาธารณะที่ขาดการดูแลและรักษาความสะอาดที่ติดกลายเป็นแหล่งแพร่โรคติดต่อได้ นอกจากนี้ ต้องมีจำนวนที่เพียงพอและมีผู้ดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงจัดให้มีบริการส้วมแบบนั่งราบ หรือส้วมนั่งแบบชักโครก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีปัญหาข้อเข่า และส้วมสำหรับผู้พิการ ต้องมีทางลาดสำหรับรถนั่งด้วย ที่ผ่านมา กรมฯ ได้สนับสนุนให้แหล่งท่องเที่ยวทุกแห่งให้ความสำคัญต่อการพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน HAS คือ สะอาด (Health) เพียงพอ (Accessibility) และปลอดภัย (Safety) รวมทั้งการจัดการขยะ นอกจากนี้ น้ำดื่ม น้ำใช้ที่มีไว้บริการต้องสะอาด และมีปริมาณเพียงพอต่อจำนวนผู้มาใช้บริการ หากมีบริการที่พักรถ ห้องนอนที่ใช้นอนร่วมกันหลายคน โดยเฉพาะแล้วต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 40 ตารางฟุตต่อคน และบริเวณโดยรอบที่พักอาศัยต้องสะอาด มีที่ระบายน้ำทิ้ง ไม่มีน้ำขังเฉอะแฉะ เพื่อป้องกันการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ แมลงพาหะนำโรค และส่งกลิ่นเหม็นรบกวน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
Spring News	<p>เตือนแอบอ้างเว็บ สธ.ขายยา</p> <p>-เสนอข่าว สธ.เตือนอีกรอบ หลังยังมีผู้ไม่หวังดีแอบอ้างชื่อและใช้โลโก้ปลอม อ้างเป็นแพทย์หลอกขายผลิตภัณฑ์ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ หากไม่แน่ใจสามารถแจ้งหรือสอบถามความถูกต้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่ถูกกล่าวอ้างก่อน โดยลักษณะที่ใช้แอบอ้าง มีข้อสังเกตคือ สธ.ไม่มีกรมสุขภาพ โลโก้ไม่เชิงรูปคบเพลิงบนพื้นกากบาทสีเขียว และเว็บไซต์ของสธ. คือ https://www.moph.go.th ได้มอบให้กองกฎหมายดำเนินการทางกฎหมาย พร้อมให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ทำหนังสือถึงผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้ตรวจสอบและระงับการเผยแพร่เว็บไซต์ดังกล่าว</p>
prachachat.net matichon.co.th khaosod.co.th kapook.com one31.net เพจ Drama-addict	<p>เสียชีวิตจากการนวด</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “พรรณนภา อุดหนุน” โปสต์เรื่องราวของเพื่อนระบุว่า เพื่อนมีอาชีพเป็นพรีแมนสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีอาการบาดเจ็บฟกช้ำที่ขาจากการเล่นฟุตบอล ได้ไปนวดน้ำมันที่ร้านนวดแผนไทยแห่งหนึ่งในพัทยา จ.ชลบุรี แล้วเกิดแน่นหน้าอก หายใจติดขัด หายใจไปประมาณครึ่งชั่วโมง พนักงานได้พาออกมาหน้าร้านและพยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิต รวมถึงแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือ แต่สุดท้ายเสียชีวิต</p> <p>-เสนอข้อมูลจากแพทย์แผนไทยใน รพ.รัฐรายหนึ่ง ให้ความรู้เกี่ยวกับการนวดแผนไทย และ Infographic ข้อห้าม ข้อควรระวัง ของกรมการแพทย์แผนไทยฯ</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch